



# ĐIỂM BÁO TUẦN

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  
Số 11 Nguyễn Sỹ Sách, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

**TUẦN 11/2025**

*Từ ngày 06/3/2025 đến ngày 12/3/2025*

## **MỘT SỐ VẤN ĐỀ NỔI BẬT ĐƯỢC BÁO CHÍ QUAN TÂM PHẢN ÁNH**

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 2/2025;
- Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 3 cho lãnh đạo Tập đoàn Sembcorp.
- Ban Chỉ đạo vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh (Ban Chỉ đạo 1838) kiểm tra tại các địa phương;
- Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng;
- Kiểm tra, xử lý việc bồi thường giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A tại thị trấn Cầu Giát (Quỳnh Lưu);
- Tạo môi trường đầu tư “tốt nhất, nhanh nhất, thuận lợi nhất” với mục tiêu tăng trưởng 10,5%”;
- Nghệ An thu ngân sách 4.814 tỷ đồng 2 tháng đầu năm 2025;
- Thông tin tôn vinh phụ nữ nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3;
- Thông tin về sắp xếp, tinh gọn bộ máy;
- Kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và Ngày Biên phòng toàn dân;
- Thông tin về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh;

## **THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ**

### **\* Hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư**

- Chiều 6/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An làm việc với Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương, Trung Quốc. Đoàn do ông Nghiêm Giới Hòa - Nhà sáng lập Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương, Tập đoàn Tô Thương, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Trang Nghiêm làm Trưởng đoàn. Dự cuộc làm việc, lãnh đạo tỉnh Nghệ An có đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Sở Ngoại vụ. Tại cuộc làm việc, đồng chí Bùi

Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin về điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư của Nghệ An, trong đó có các đối tác đến từ Trung Quốc. Với thế mạnh trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đề xuất Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương nghiên cứu đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải tỉnh; quan tâm, hỗ trợ nghiên cứu quy hoạch đối với 3 đô thị động lực là Vinh mở rộng, Đô Lương, Diễn Châu; nghiên cứu khảo sát, đầu tư dự án hạ tầng khu công nghiệp.

- Chiều ngày 11/3, tại Singapore, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An có buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Sembcorp. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An bày tỏ vui mừng và trân trọng cảm ơn ngài Lee Ark Boon - Tổng Giám đốc Sembcorp Development, kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị VSIP Group đã dành thời gian tiếp đoàn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, trong các dự án FDI trên địa bàn tỉnh, hiện có 13 dự án của các nhà đầu tư đến từ Singapore, với tổng vốn đầu tư gần 1,152 tỷ USD. Trong đó, VSIP là một trong những dự án FDI thành công của tỉnh và đang trở thành dự án trọng điểm với kỳ vọng sẽ tạo ra một cú đột phá lớn cho phát triển công nghiệp của tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Singapore là đối tác hàng đầu của Việt Nam nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng. Đối với Nghệ An, VSIP là một trong những nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp quan trọng hàng đầu. Vì vậy, tỉnh Nghệ An mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của Tập đoàn Sembcorp và Tập đoàn VSIP đối với sự phát triển của tỉnh

- Sáng ngày 12/3, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Singapore, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội đàm cấp cao với Thủ tướng, Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore Lawrence Wong. Kết thúc hội đàm, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp 2 nước đã trao các văn kiện hợp tác. Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 3 cho lãnh đạo Tập đoàn Sembcorp. Quy mô sử dụng đất của dự án KCN VSIP Nghệ An 3 là hơn 181 ha tại huyện Hưng Nguyên, thuộc Khu kinh tế Đông Nam, vốn đầu tư 52,5 triệu USD. Đây là Khu công nghiệp VSIP thứ 3 tại Nghệ An, sau dự án KCN VSIP Nghệ An 1 và dự án KCN VSIP Nghệ An 2.

**\* Ban chỉ đạo 1838 kiểm tra tình hình thực hiện tại một số địa phương**

- Chiều ngày 11/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh (Ban Chỉ đạo 1838) kiểm tra tại huyện Con Cuông. Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác trực tiếp về thôn Trung Hương, xã Yên Khê thăm các hộ gia đình hộ nghèo, có hoàn cảnh hết sức khó khăn đã và đang trong quá trình sửa chữa nhà ở. Tại mỗi hộ, Chủ tịch UBND tỉnh trò chuyện, động viên, và mong muốn bà con sau khi đã có căn nhà kiên cố tiếp tục nỗ lực vươn lên thoát nghèo... Qua rà soát, chốt danh sách, huyện Con Cuông còn 539 hộ cần được hỗ trợ, trong đó xây mới 309 nhà và sửa chữa 230 nhà với tổng mức kinh phí 25,44 tỷ đồng. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh ghi nhận những nỗ lực của huyện Con Cuông trong việc thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát; ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của địa phương, trong đó đã giao các sở, ngành liên quan sớm tháo gỡ thủ tục, cấp đất cho người dân các bản Khe Búng và Cò Phạt, xã Môn Sơn. Thời gian tới, cùng với sự hỗ trợ của tỉnh, người đứng đầu UBND tỉnh đề nghị huyện Con Cuông tiếp tục kêu gọi xã hội hóa, ủng hộ tiên, ngày công để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn toàn huyện; địa phương cần sâu sát từng hộ để hướng dẫn mẫu nhà, phương án thi công phù hợp.

- Chiều 11/3, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 1838 tỉnh đi kiểm tra việc vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở tại huyện Tân Kỳ. Qua rà soát, làm việc, tổng số hộ có nhu cầu thực hiện ở Tân Kỳ là 674 nhà (làm mới 435 nhà, sửa chữa 239 nhà). Tổng kinh phí huyện tiếp nhận gần 14,8 tỷ đồng, nguồn kinh phí còn lại chưa giải ngân gần 2,8 tỷ đồng. Đến nay, trên địa bàn huyện đã hoàn thành 262 nhà, trong đó xây mới là 195 nhà, sửa chữa 67 nhà. Tổng số nhà cần phải thực hiện trong năm 2025 là 411 nhà gồm xây mới là 239 nhà, sửa chữa 172 nhà xây mới.

- Sáng ngày 12/3, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo 1838 tỉnh do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình 1838 Hoàng Nghĩa Hiếu làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra việc thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Tương Dương. Theo rà soát, giai đoạn 2023-2024, tổng nhu cầu làm nhà ở của huyện Tương Dương là 4.479 hộ, trong đó nhu cầu xây mới là 2.501 hộ, sửa chữa 1.978 hộ. Đến nay, đã hoàn thành 2.671 nhà (xây mới 1.839 căn, sửa chữa 832 căn). Hiện trên địa bàn huyện còn 1.808 căn nhà cần được sửa chữa, xây dựng theo Chương trình 1838... Qua thực tế kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Chương

trình 1838 tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu ghi nhận những kết quả của huyện Tương Dương trong việc thực hiện vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Để thực hiện Chương trình đạt tiến độ đề ra, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình 1838 tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị địa phương cần xây dựng kế hoạch cụ thể, trong đó xác định rõ lộ trình hoàn thành trên tinh thần “5 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả”, gắn trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, đơn vị trong quá trình thực hiện.

**\* Một số hoạt động khác**

- Sáng 05/3, thừa ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên: Phan Hữu Thịnh, ở Chi bộ 4, xã Quỳnh Đôi; Ngô Đức Hỷ ở Chi bộ Quyết Tiến, xã Bình Sơn. Đây đều là những đảng viên lão thành ưu tú, cán bộ tiên khởi nghĩa đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp phát triển của đất nước nói chung và của quê hương Quỳnh Lưu nói riêng. Ngoài 2 đảng viên nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, dịp này, Đảng bộ xã Quỳnh Đôi và Bình Sơn có 34 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng: 65 năm, 60 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng. Dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh trao tặng 36 suất quà cho các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt này.

- Sáng ngày 07/3, nhân kỷ niệm 115 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2025) và 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh và đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung gửi tới các chị em Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (Hội LHPN) và qua Hội gửi đến các tầng lớp chị em phụ nữ trong tỉnh lời chào trân trọng, tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Đồng thời, ghi nhận, biểu dương và tri ân những đóng góp của phụ nữ trong tỉnh đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và các lĩnh vực công tác nói riêng trong thời gian qua. Trước yêu cầu của tình hình mới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung mong chị em Hội LHPN tỉnh và thông qua Hội có sự vận động, tuyên truyền để các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh, cùng với Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt các chủ trương, định hướng, chính sách, nhiệm vụ trọng tâm của năm 2025.

- Sáng ngày 07/3, UBND tỉnh Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 2/2025. Đây là phiên họp đầu tiên của UBND tỉnh Nghệ An sau kiện toàn, sắp xếp bộ máy các cơ quan chuyên môn trực thuộc. Đồng chủ trì có các đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Bùi

Đình Long; Hoàng Phú Hiền; Phùng Thành Vinh. Khách mời dự phiên làm việc có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. Cuộc làm việc đã đánh giá tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 2/2025. Theo đó, cơ bản các ngành, lĩnh vực kinh tế duy trì kết quả khá tích cực. Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đặc biệt lưu ý sau họp nhất các sở, ngành cần thống nhất, ổn định tư tưởng để thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt là phải từ người đứng đầu, từ đó lan tỏa xuống cán bộ, công chức; xem xét kỹ các yếu tố để bố trí công việc cho cán bộ, công chức hài hòa, hợp lý, đúng với năng lực, sở trường. Về tình hình kinh tế - xã hội, trên cơ sở báo cáo và các ý kiến tại cuộc họp, với tinh thần chỉ đạo giải quyết cụ thể, rõ ràng, kịp thời, đi thẳng vào những vấn đề vướng mắc, phát sinh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã chỉ đạo xử lý hết sức cụ thể.

- Chiều ngày 10/3, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 2/2025. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến vào Kế hoạch tuyên truyền triển khai thực hiện Kết luận 123-KL/TW, ngày 24/1/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên địa bàn tỉnh. Kết luận nội dung này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy xác định rõ, nội dung trong Kết luận số 123-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng là định hướng, quyết tâm của cả nước, còn nội dung tuyên truyền chính là các nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch số 126 của UBND tỉnh về mục tiêu tăng trưởng 10,5% của tỉnh trong năm 2025. Ngoài ra, trong kế hoạch tuyên truyền cần đưa vào nội dung Kết luận số 456 ngày 5/12/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại của năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ của năm 2025.

- Sáng ngày 10/3, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Kiểm toán Nhà nước khu vực II tổ chức hội nghị công bố quyết định kiểm toán ngân sách địa phương năm 2024. Các đồng chí: Hà Thị Mỹ Dung - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị, lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương. Mục tiêu của cuộc kiểm toán là xác nhận tính trung thực, hợp lý của các thông tin tài chính, ngân sách địa phương, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán của các đơn vị được kiểm toán; đánh giá tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu quả quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công của các đơn vị và dự án được kiểm toán. Kiến

ngợi cấp có thẩm quyền hoàn thiện các cơ chế, chính sách còn bất cập; phát hiện kịp thời các sai phạm, hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, kiến nghị xử lý theo quy định pháp luật. Nội dung kiểm toán là việc quản lý, sử dụng các khoản thu, chi ngân sách tiền và tài sản của nhà nước; việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ quản lý tài chính kế toán và chế độ đầu tư xây dựng của nhà nước.

- Chiều ngày 10/3, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào các nội dung trong dự thảo lần hai Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và đề xuất danh mục chương trình, đề án giai đoạn 2026-2030. Nhấn mạnh Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với việc điều chỉnh kết cấu dự thảo lần hai Báo cáo chính trị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị Tổ biên tập tập trung thực hiện dự thảo lần ba Báo cáo chính trị theo đúng tiến độ đề ra, không lùi, không hoãn thời gian; đồng thời cũng nêu yêu cầu về kết cấu của Báo cáo chính trị, chỉ tiêu nhiệm kỳ 2025-2030, về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.

*(Báo Nghệ An, Đài PTTH Nghệ An, Báo Nhân dân và một số cơ quan báo chí đưa tin về những sự kiện chính trị trên địa bàn tỉnh).*

## KINH TẾ - ĐẦU TƯ

### \* Công trình - Dự án

**Báo Xây dựng (05/3) đưa tin “Nghệ An: Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng”:** UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1540/UBND-CN gửi các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực, các chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 175/2024/NĐ-CP và tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tổ chức tập huấn, phổ biến triển khai thực hiện Nghị định số 175; đồng thời, chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định về thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn. Các Sở: Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường; Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam; cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư; cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp huyện thực hiện đúng và đầy đủ quyền, trách nhiệm theo quy

định; tổ chức thẩm định dự án, hồ sơ thiết kế và dự toán xây dựng đúng thẩm quyền, đầy đủ nội dung, đảm bảo trình tự, thời gian theo quy định.

**Báo Đại đoàn kết (06/3) đăng bài “Lãng phí nhiều công trình”:** Những dự án hàng chục tỷ đồng, những công trình xây xong nhưng sử dụng không hết công năng, những vị trí đất vàng... được kỳ vọng tạo động lực phát triển cho Nghệ An, nhưng rồi lại rơi vào tình trạng dang dở, bỏ hoang, gây lãng phí lớn. Vì sao những dự án này thất bại, ai sẽ chịu trách nhiệm?... Bài báo thông tin về Dự án khoa Nông - Lâm - Ngư, Trường ĐH Nghệ An được phê duyệt năm 2016 với tổng vốn 60 tỷ đồng, diện tích 80.482m<sup>2</sup>, hoàn thành cuối năm 2022. Tuy nhiên, hiện công trình xuống cấp, sử dụng không hết công năng, đường đi lại bất tiện. Nguyên nhân chính do số lượng sinh viên ngành Nông - Lâm - Ngư giảm mạnh, dẫn đến việc chỉ sử dụng một tòa nhà để thực hành. Nhà trường đang đề xuất điều chỉnh công năng... Hay như Dự án Khu dân cư tại phường Trung Đô với Khu đất gần 2 ha do Công ty CP Dệt may Trung Đô sở hữu, được phê duyệt năm 2017 để xây dựng khu dân cư với mức đầu tư 133,83 tỷ đồng. Chủ đầu tư không triển khai dự án, dẫn đến khu đất bỏ hoang từ năm 2022, trở thành nơi đổ rác gây ô nhiễm môi trường. Chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị thu hồi đất để sử dụng hiệu quả nhưng vẫn chưa có giải pháp xử lý dứt điểm.

**Tạp chí điện tử Người đưa tin (05/3) đăng bài “Nghệ An: Phương án nào dành cho các công trình, dự án phải tạm dừng khi đang dang dở?”:** Dự án Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Tân Kỳ với tổng vốn đầu tư 25 tỷ đồng; đã hoàn thành 97% nhưng phải tạm dừng theo chỉ đạo của UBND tỉnh do tỉnh có chủ trương tạm dừng việc tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với các công trình, dự án sử dụng nguồn ngân sách nhà nước thuộc ngân sách tỉnh từ ngày 4/3/2025. Hiện huyện đang rà soát và báo cáo theo quy định... Dự án Trung tâm Hội nghị huyện Đô Lương với tổng mức đầu tư 45 tỷ đồng, do Công ty CPXD kỹ thuật công nghệ Hoàng Long thi công; đã triển khai một số hạng mục nhưng cũng phải tạm dừng. Hay như Dự án Nhà làm việc cơ quan Huyện ủy - Khối dân huyện Đô Lương với tổng vốn đầu tư gần 80 tỷ đồng... Thực hiện các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc diện sắp xếp tạm dừng việc triển khai cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc, mua sắm tài sản, trang thiết bị làm việc và thuê mới tài sản. Đặc biệt, tạm dừng việc tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với các công trình, dự án sử dụng nguồn ngân sách nhà nước thuộc ngân sách tỉnh từ ngày 4/3/2025. Mặc dù vậy, để tránh tình trạng

lãng phí, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã tổng rà soát, phân loại, báo cáo tình hình thực hiện các dự án trên địa bàn từ tất cả các nguồn vốn trước ngày 6/3/2025.

**Báo Nghệ An (06/3) đăng bài “Kiểm tra, xử lý việc bồi thường giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A tại thị trấn Cầu Giát (Quỳnh Lưu)”**: Dự án nâng cấp, mở rộng QL1A đi qua huyện Quỳnh Lưu có tổng chiều dài 12,25 km, đi qua 6 xã, 1 thị trấn. Riêng thị trấn Cầu Giát, do còn có nhiều vướng mắc nên việc chi trả còn gặp khó khăn. Đặc biệt, tại khu vực thị trấn Cầu Giát có 7 hộ dân có nhà bám mặt đường QL1A đã làm đơn khiếu nại, yêu cầu bồi thường, hỗ trợ đối với phần diện tích đất trong phạm vi 13,5m theo Bản đồ trích đo giải phóng mặt bằng (GPMB) của dự án năm 2014... Ngày 23/1/2025, Thanh tra tỉnh đã có báo cáo Kết quả xác minh nội dung khiếu nại của 7 hộ dân tại thị trấn Cầu Giát và cho rằng 7 hộ dân này khiếu nại là đúng. Đến ngày 7/2/2025, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 853/UBND-TD về việc xử lý sau kiểm tra, xác minh đơn của công dân. Ngay sau đó, UBND huyện Quỳnh Lưu đã ban hành Quyết định 422/QĐ-UBND ngày 12/2/2025 về việc hủy bỏ các quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của 7 công dân nói trên và đến ngày 20/2/2025, thì 10 kết luận về kết quả kiểm tra, rà soát công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án nâng cấp, mở rộng QL1A đoạn qua thị trấn Cầu Giát đều đã được hủy bỏ... Ngày 14/2/2025, UBND tỉnh đã có Văn bản số 998/UBND-TD về việc đôn đốc tham mưu chỉ đạo giải quyết tồn đọng về bồi thường GPMB Dự án nâng cấp, mở rộng QL1A. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo chi trả kinh phí bồi thường GPMB QL1A (thành lập tháng 3/2024), các sở, ngành và UBND các địa phương liên quan khẩn trương giải quyết và trả lời đầy đủ, đúng pháp luật các đơn thư của công dân liên quan đến bồi thường GPMB QL1A; tập trung cao độ để sớm hoàn thiện phương án bồi thường GPMB (bổ sung) đối với các trường hợp còn tồn đọng, chi trả cho công dân trước ngày 30/6/2025.

**Báo Nghệ An (06/3) đăng bài “Thị xã Hoàng Mai lập thêm đoàn xử lý khiếu nại bồi thường giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A”**: Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại Công văn 998/UBND-TD ngày 14/2/2025, mới đây, UBND TX.Hoàng Mai đã phải thành lập mới thêm Đoàn xác minh những khiếu nại của người dân. Cụ thể, trong tháng 2/2025, qua rà soát, tiếp nhận và tổng hợp đơn thư phát sinh, UBND TX.Hoàng Mai đã thụ lý và thành lập mới thêm 2 Đoàn xác minh nội dung khiếu nại cho 111 hộ gia đình, cá nhân tại phường Mai Hùng. Đây là những trường hợp có đất ở nguồn gốc sau năm 1982 do xã Mai Hùng trước đây bán trái thẩm quyền... Phó Chủ tịch UBND TX.Hoàng Mai Phạm Văn Hào cho biết: Trong tháng 2/2025, Hội đồng bồi



thường, hỗ trợ và tái định cư thị xã đã tổ chức chi trả tiền bồi thường và chậm trả cho 96 hộ, với số tiền 42 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 2/2025 đã có 298 hộ đồng ý nhận tiền với số tiền 145 tỷ đồng. Sau khi kiện toàn, thành lập mới các Đoàn xác minh, trong tháng 3/2025 UBND thị xã dự kiến ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại cho thêm 54 hộ; phê duyệt phương án bồi thường cho 4 hộ đã niêm yết xong với số tiền 1,1 tỷ đồng; đồng thời tiếp tục tổ chức chi trả tiền cho các hộ còn lại đủ điều kiện.

**Báo Vietnamnet (07/3) đăng bài “Doanh nghiệp lên tiếng khi phải dừng xây dựng trụ sở huyện ủy 73 tỷ đồng”:** Chiều ngày 06/3, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đô Lương Nguyễn Tất Hoài Hiệp cho biết, liên quan đến việc tạm dừng thi công trụ sở Huyện ủy Đô Lương với tổng mức đầu tư gần 73 tỷ đồng để thực hiện theo chỉ đạo của tỉnh, đơn vị đã giao Ban Quản lý đầu tư xây dựng làm việc với nhà thầu để thống nhất phương án xử lý. Ông Nguyễn Quốc Cường, Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Đô Lương cho biết, đơn vị đã làm việc với Công ty TNHH Thịnh Hưng sau việc tạm dừng xây dựng trụ sở Huyện ủy. Đại diện Công ty TNHH Thịnh Hưng (địa chỉ tại TP Vinh) xác nhận, đơn vị đã ký hợp đồng để thực hiện công trình Nhà làm việc cơ quan Huyện ủy - Khối dân, huyện Đô Lương. Khi đơn vị đang chuẩn bị thi công trụ sở thì Huyện ủy Đô Lương có thông báo tạm dừng đột ngột, đang chờ chính sách của Nhà nước. Cũng theo đại diện Công ty TNHH Thịnh Hưng, đơn vị không yêu cầu chủ đầu tư phải đền bù hợp đồng. Đơn vị thi công cũng chưa tạm ứng tiền vì ký hợp đồng vào cuối năm, cận Tết.

**Báo Nghệ An (08/3) đăng bài “Thành phố Vinh chuẩn bị xây dựng đường Lê Mao kéo dài”:** Thực hiện Dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu TP Vinh, hiện nay tỉnh đang phối hợp với Ngân hàng thế giới (WB) để triển khai các gói thầu đầu tiên của dự án. Trong đó có việc bố trí vốn để thực hiện 3 tuyến giao thông tại TP Vinh nhằm cải thiện kết nối, tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, gồm: Xây dựng đường Lê Mao kéo dài kết nối trung tâm TP Vinh với Quốc lộ 1 tránh Vinh với chiều dài khoảng 1,2 km (điểm đầu tại đường ven sông Vinh, điểm cuối tại Quốc lộ 1 tránh Vinh), chỉ giới xây dựng theo Quy hoạch 48m (mặt đường 2x13m, giải phân cách giữa rộng 8m, vỉa hè hai bên đường rộng 2x7m). Nâng cấp đường Cao Xuân Huy có điểm đầu nối cầu qua sông Vinh, điểm cuối đầu nối với đường Phạm Hồng Thái, chiều dài khoảng 0,55km, chỉ giới xây dựng theo quy hoạch 24m (mặt đường 2x7m, vỉa hè hai bên rộng 2x5m). Nâng cấp đường Trần Nguyên Hãn có điểm đầu nối đường Nguyễn Trường Tộ, điểm cuối đầu nối với đường Ngô Đức Mai, chiều dài khoảng 1,95 km, chỉ giới xây dựng theo đúng

Quy hoạch 36 m (mặt đường 2x10m, giải phân cách giữa rộng 6m, vỉa hè hai bên đường rộng 2x5m).

**Báo Nghệ An (08/3) đăng bài “Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nhanh chóng gỡ vướng pháp lý, nối lại đấu giá đất sau 5 tháng gián đoạn”:** Tại phiên họp thường kỳ tháng 2/2025 tổ chức vào sáng 7/3, Giám đốc Sở Tư pháp Hoàng Thị Thu Trang đã báo cáo về những vướng mắc pháp lý dẫn đến hoạt động đấu giá đất của Nghệ An bị gián đoạn sau khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực... Kết luận phiên họp, sau khi nghe ý kiến các sở, ngành liên quan và lãnh đạo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh trong tuần từ 10-14/3 bố trí ngay cuộc họp để giải quyết dứt điểm các vướng mắc về pháp lý nhằm nối lại hoạt động đấu giá đất sau 5 tháng gián đoạn... Mới đây UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện kịch bản tăng trưởng năm 2025 đạt 10,5% như chỉ tiêu Chính phủ giao. Trong đó, UBND tỉnh đặt mục tiêu thu ngân sách đạt 26.000 tỷ đồng, riêng thu tiền sử dụng đất đạt 10.270 tỷ đồng. Vì vậy, việc sớm tháo gỡ vướng mắc pháp lý nối lại hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất có vai trò rất quan trọng đối với thu ngân sách, vừa bổ sung nguồn cung cho thị trường bất động sản.

**Báo Công an Nhân dân (10/3) đăng bài “Công nhân mòn mỏi chờ đợi nhà ở xã hội”:** Tháng 5/2022, UBND tỉnh đã trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (NOXH) cho công nhân, người lao động làm việc trong Khu công nghiệp (KCN) Nam Cẩm tại xã Nghi Thuận và xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc. Cùng thời gian này, Công ty CP Xi măng Sông Lam cũng được chấp thuận đầu tư dự án NOXH cho công nhân tại xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc trên diện tích 3ha, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 850 người. Trước đó, tháng 1/2022, dự án đầu tiên thực hiện theo đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NOXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn tỉnh đã được địa phương này chấp thuận cho nhà đầu tư là Công ty CP Địa ốc Kim Thi. Sau gần hơn 2 năm triển khai xây dựng, đến nay doanh nghiệp này đã chính thức ra mắt, cung cấp 525 căn hộ chung cư và 23 căn nhà thấp tầng liền kề cho công nhân, người lao động trong các KCN thuộc KKT Đông Nam... Ông Nguyễn Đức Sơn, Trưởng phòng Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, Ban Quản lý KKT Đông Nam cho biết, trong số 4 dự án NOXH cho công nhân, người lao động doanh nghiệp đăng ký đầu tư vào KKT Đông Nam Nghệ An, chỉ có một dự án đang triển khai thi công, đó là khu nhà ở của Công ty CP Địa ốc Kim Thi, đáp ứng chỗ ở cho gần khoảng 1.800 công nhân. Các dự án còn lại, đến nay vẫn đang trong quá trình tiến hành các thủ tục đầu tư. Theo ông Sơn, KKT Đông Nam và các khu công nghiệp tỉnh

Nghệ An hiện có 322 dự án đầu tư, trong đó có 224 dự án trong nước và 98 dự án FDI. Tổng số công nhân, người lao động đang làm việc ở các khu này hơn 46.000 người. Mặc dù một số doanh nghiệp đã chú trọng đầu tư nhà ở cho công nhân, nhưng con số này vẫn đang rất khiêm tốn.

### **\* Kinh tế**

**Báo Nhân dân (05/3) đăng bài “Nghệ An: Tạo môi trường đầu tư “tốt nhất, nhanh nhất, thuận lợi nhất” với mục tiêu tăng trưởng 10,5%”:** UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện kịch bản tăng trưởng Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo Nghị quyết số 25/NQ-CP của Chính phủ về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực và địa phương, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên. Theo đó, tỉnh xây dựng kịch bản tăng trưởng từng quý, tập trung thực hiện nhiều giải pháp, phấn đấu năm nay tăng trưởng mức 10,5%. Để đạt được mục tiêu, UBND tỉnh đã đưa ra kịch bản tăng trưởng của từng khu vực. Cụ thể, khu vực công nghiệp-xây dựng tăng 15,02%. Riêng công nghiệp tăng 17,54%. Khu vực dịch vụ tăng 9,61%. Khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 5%. UBND tỉnh cũng chỉ ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của các ngành, lĩnh vực. Một trong những nhiệm vụ được chính quyền tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, chính là cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan rà soát, xây dựng kịch bản tăng trưởng GRDP theo ngành cấp 01 và 03 khu vực kinh tế và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm theo từng quý để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

**Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam (07/3) đăng bài “Nghệ An: Từ ‘sức hút’ dự án nhiệt điện 2 tỷ USD đến tham vọng tăng trưởng hai con số”:** Để tiến gần hơn đến mục tiêu tăng trưởng 10,5% trong năm 2025, tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh tiến độ triển khai dự án Nhà máy Nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập, với tổng mức đầu tư hơn 2 tỷ USD. Dự án Nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập khi đi vào hoạt động sẽ “kích thích” sự phát triển của ngành xây dựng và dịch vụ, tạo tiền đề nâng tầm ngành công nghiệp, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt mức 2 con số mà tỉnh Nghệ An đề ra. Đồng thời, sẽ kéo theo nhu cầu lớn về lao động, vật liệu xây dựng, vận tải và nhiều lĩnh vực liên quan, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương... Ông Phạm Văn Hoá – Giám đốc Sở Công Thương Nghệ An cho biết: Dự án Nhà máy điện khí LNG Quỳnh Lập không chỉ bảo đảm nguồn năng lượng cho địa phương mà còn thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đồng thời, nhà máy cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giảm phát thải khí nhà kính, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam tại COP 26 về phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Trước sức hút của dự án Nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đăng ký tham gia đầu tư.

**Báo Nghệ An (08/3) đăng bài “*Tổng quan thu hút FDI của Nghệ An - từ “vùng trũng” lên Top 10 toàn quốc*”:** Luỹ kế đến hết năm 2024, tỉnh Nghệ An có 151 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 5,871 tỷ USD, xếp thứ 22/63 địa phương về tổng vốn đầu tư đăng ký. 2 tháng đầu năm 2025, tỉnh đã cấp mới cho 1 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 1,5 triệu USD, điều chỉnh vốn 2 dự án với tổng mức đầu tư tăng 8 triệu USD. Tổng vốn cấp mới và điều chỉnh là 9,5 triệu USD... Nghệ An đã thu hút được nhiều dự án lớn về điện, điện tử thuộc chuỗi cung ứng toàn cầu của các nhà đầu tư lớn... Các dự án FDI đến từ 14 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào Nghệ An. Trong đó, các nhà đầu tư đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Singapore, Ấn Độ, Úc, Mỹ có số lượng dự án đầu tư nhiều nhất... Từ năm 2019-2024, bình quân mỗi năm, các dự án FDI đóng góp ngân sách cho tỉnh khoảng 230-240 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng khoảng 2%. Hết năm 2024, số lao động làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 49.000 người, tăng 78,18% so với năm 2019, trong đó chủ yếu là lao động nữ, lao động ở vùng nông thôn.

#### **\* Nông nghiệp**

**Báo Nghệ An (06/3) đưa tin “*Hành tằm Nghệ An rớt giá, nông dân thu hoạch cầm chừng*”:** Tại các vùng trồng trọng điểm hành tằm của Nghệ An đang vào vụ thu hoạch chính nhưng giá giảm sâu và khó tiêu thụ nên nông dân thu hoạch cầm chừng... Theo thống kê của phòng Nông nghiệp huyện Nghi Lộc, trên địa bàn có gần 300ha trồng hành tằm, năng suất đạt 9-10 tấn/ha; được trồng tập trung nhiều nhất tại xã Nghi Thuận, Nghi Lâm, Nghi Văn... Dù hành tằm của các xã Nghi Thuận, Nghi Lâm đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, nhưng đầu ra vẫn phụ thuộc vào thương lái... Nếu như năm trước, từ đầu vụ, giá hành tằm ở mức 60.000-70.000 đồng/kg, sau đó, giảm nhẹ dần xuống 40.000-50.000 đồng/kg thì nay, giá hành chỉ dao động ở mức 25.000-28.000 đồng/kg. Không thể phụ thuộc hết vào thương lái, nhiều hộ đã xoay xở tìm cách tiêu thụ qua mạng xã hội, chở đi bán lẻ tại các chợ dân sinh... Tuy nhiên, với số lượng lên đến hàng nghìn tấn nên kênh tiêu thụ nhỏ lẻ này chẳng thấm vào đâu. Việc liên kết để tìm đầu ra cho sản phẩm hành củ, trồng hành gắn với nhu cầu thị trường cần được các địa phương quan tâm.

**Đài PTTH Nghệ An (05/3) đưa tin “*Gừng rớt giá, không có người mua nông dân gặp nhiều khó khăn*”:** Năm nay, người dân xã Na Ngoi, dù giảm diện tích trồng gừng so với năm trước, vẫn chưa thể thu hoạch do không có thương lái thu mua. Hàng trăm hecta gừng trong vùng đã rụng lá nhưng bị tồn đọng, giá

bán lẻ thấp (7.000-10.000 đồng/kg), không khả thi với người trồng số lượng lớn. Na Ngoi từng là “thủ phủ” của cây gừng với giá cao (25.000-30.000 đồng/kg) và diện tích trồng đến 300ha, nhưng hai năm gần đây, giá giảm mạnh còn 5.000-7.000 đồng/kg, diện tích trồng giảm còn 170ha. Không chỉ Na Ngoi, nhiều xã khác như Mường Lống, Huồi Tụ, Tây Sơn, Nậm Càn... cũng gặp tình trạng tương tự. Người dân mong muốn có hợp tác xã hoặc doanh nghiệp đứng ra làm trung gian thu mua để tiêu thụ gừng, tránh thiệt hại lớn.

**Báo Đại biểu nhân dân (06/3) đăng bài “Nghệ An: Người dân trồng mía “ngồi trên lửa” vì nhà máy chậm thu mua”:** Theo thời vụ, cứ đến khoảng giữa tháng 11 đến tháng 4 hàng năm, người trồng mía đã thu hoạch để bán cho Công ty CP Đường Sông Con. Năm nay, đến tháng 3/2025, người dân vẫn thấp thỏm lo lắng vì nhà máy chậm trễ trong việc thu mua. Theo phản ánh của người dân và chính quyền tại đây, không chỉ năm nay mà các năm trước cũng thế. Việc Công ty CP Mía đường Sông Con thu mua mía chậm đã diễn ra thường niên và đây được xem là phương án “tối ưu” được áp dụng để có lợi cho công ty. Chủ tịch UBND xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ bức xúc, “Chúng tôi đã nhiều lần phản ánh tình trạng này với Công ty nhưng vẫn không có hiệu quả. Khi người dân dài cổ chờ lệnh nhà máy thì họ phải bán cho các thương lái trên địa bàn để cứu vớt nguồn thu nhập. Trong khi đó phía công ty tìm mọi cách để làm khó dân”... Liên quan đến vấn đề này, một lãnh đạo UBND huyện Tân Kỳ cho biết, phía huyện cũng đã nắm được tình hình về việc người dân bức xúc về vấn đề nhà máy chậm trễ thu mua mía. Ủy ban huyện đã chỉ đạo các xã có diện tích trồng mía nhiều báo cáo nhanh vấn đề này. Quan điểm của chính quyền là bảo vệ lợi ích cho người dân một cách tốt nhất. Còn lãnh đạo Công ty CP Mía đường Sông Con cho hay, vụ ép của nhà máy đường là kéo dài từ cuối tháng 12/2024 đến cuối tháng 4/2025, việc thu hoạch mía phải theo chu kỳ, nếu người dân muốn thu hoạch vào một thời điểm nhất định thì không thể... Cũng theo đại diện của Công ty CP Mía đường Sông Con thì việc thu mua mía của người dân là diễn ra bình thường, phía Công ty sẽ cố gắng đúng tiến độ.

**Báo Nghệ An (10/3) đăng bài “Nông dân Nghệ An thu hoạch khoai tây, thu về 150 triệu đồng/ha”:** Vụ Đông Xuân năm 2024-2025, toàn huyện Diễn Châu trồng 80ha khoai tây. Năm nay, tuy gặp nhiều khó khăn về thời tiết, nhưng năng suất vẫn đạt bình quân 1,2 tấn/sào. Với giá thu mua bình quân tại ruộng 8.000 đồng/kg, trồng khoai tây cho thu nhập tương đương 150 triệu đồng/ha, trừ chi phí nông dân thu về 90 triệu đồng/ha... Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu Phan Xuân Vinh cho biết: Huyện đã tổ chức tập huấn, chuyển

giao khoa học kỹ thuật như phòng trừ sâu bệnh, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây khoai tây cho bà con nông dân; tuyên truyền, vận động bà con tham gia liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, để bà con yên tâm trong khâu đầu ra, ổn định giá cả, tạo thành những cánh đồng mẫu lớn. Đồng thời, tăng cường các hoạt động giới thiệu, tìm kiếm thị trường để khoai tây dễ tiêu thụ và tăng được giá trị.

**Báo Nghệ An (10/3) đăng bài “*Bí quyết tránh 'được mùa mất giá' của người trồng dưa Nghệ An*”:** Áp dụng biện pháp trồng dưa rải vụ, xử lý cho dưa ra quả trái vụ, nông dân Nghệ An tránh được cảnh "được mùa mất giá"... Thời điểm này, người dân trồng dưa tại các xã Quỳnh Thắng, Tân Thắng (Quỳnh Lưu) đang tất bật với công việc thu hoạch dưa trái vụ và trồng dưa vụ mới. Nhờ áp dụng các biện pháp kỹ thuật nên nhiều diện tích dưa của người dân ra quả trái vụ, cho thu hoạch rải rác từ sau Tết Nguyên đán đến nay. Năm nay, dưa trái vụ có năng suất cao, ước đạt 45-50 tấn/ha. Hiện, giá dưa dao động từ 9.000-10.000 đồng/kg. Trung bình, mỗi ha dưa, người dân có doanh thu hơn 300 triệu đồng/ha, lợi nhuận khoảng 150 triệu đồng/ha/năm. Dưa trái vụ năm nay được mùa, được giá nên người trồng dưa rất phấn khởi... Ông Hồ Huy Kiên - Chủ tịch Hội Nông dân xã Quỳnh Thắng thông tin, toàn xã có 250 ha trồng dưa, nhiều năm nay nhờ thực hiện kỹ thuật rải vụ đã giúp người dân chủ động về thời gian thu hoạch, nhờ đó, thị trường tiêu thụ ổn định và giá bán cao hơn chính vụ. Từ trồng dưa, nhiều hộ gia đình đã vươn lên giàu có, ấm no.

#### **\* Thông tin kinh tế**

**Báo Nghệ An (06/3) đăng bài “*Hàng hóa và phương tiện chưa thể thông quan qua cửa khẩu Thông Thụ*”:** Mặc dù UBND tỉnh đã ban hành quyết định công bố danh mục Cửa khẩu Thông Thụ được phép thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới trên địa bàn tỉnh từ cuối năm 2024, nhưng đến nay hàng hóa và phương tiện chưa thể thông quan qua cửa khẩu này. Theo Đoàn Biên phòng Thông Thụ cho biết: Mặc dù phía Việt Nam đã bố trí Trạm Kiểm soát Biên phòng, cán bộ hải quan ngay tại cửa khẩu, nhưng phía nước bạn Lào chưa bố trí các cơ quan chức năng làm việc, nên hàng hóa và phương tiện chưa thể thông quan giữa hai nước. Trung tá Nguyễn Văn Hải - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thông Thụ cho biết: Khó khăn nhất hiện nay là tại khu vực cửa khẩu chưa có điện lưới, chưa có sóng wifi và sóng điện thoại rất yếu, chập chờn. Do đó, để thuận lợi cho các cơ quan chức năng làm thủ tục xuất nhập cảnh sau khi hàng hóa và phương tiện được thông quan, cần phải có điện

lưới và sóng wifi, sóng điện thoại ổn định... Chủ tịch UBND xã Thông Thụ Lương Văn Huân cho rằng, trên địa bàn xã có khá nhiều người dân làm nghề kinh doanh, buôn bán các mặt hàng tạp hóa, nông sản. Nếu như hàng hóa và phương tiện được phép thông quan qua Cửa khẩu Thông Thụ sẽ tạo điều kiện cho địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

**Báo Nghệ An (07/3) đưa tin “Nghệ An thu ngân sách 4.814 tỷ đồng 2 tháng đầu năm 2025”:** Tình hình thực hiện thu ngân sách Nhà nước Nghệ An 2 tháng đầu năm 2025 đạt 4.814 tỷ đồng, bằng 27,2% so với dự toán HĐND tỉnh giao, 106,6% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, thu nội địa đạt 4.608 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 192 tỷ đồng và thu từ nguồn huy động, tài trợ quy hoạch 14 tỷ đồng. Năm 2025, dự toán thu ngân sách HĐND tỉnh giao là 17.726 tỷ đồng... Trước đó, năm 2024, Nghệ An lần đầu tiên thu ngân sách vượt mốc 25.000 tỷ đồng, với số thu đạt 25.517 tỷ đồng, bằng 160,4% dự toán và bằng 118,6% so với thực hiện năm 2023.

**\* Một số thông tin khác**

**Báo Nghệ An (07/3) đăng bài “Huyện Con Cuông yêu cầu dừng hoạt động tại xưởng băm dăm trái phép”:** Ngày 23/2/2025, các cơ quan chức năng của UBND huyện Con Cuông tiến hành kiểm tra và phát hiện 1 cơ sở sản xuất băm dăm gỗ trái phép mới xây dựng, do ông Nguyễn Văn H có địa chỉ tại thôn Quyết Tiến, xã Chi Khê xây dựng. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu dừng hoạt động và trình cấp có thẩm quyền xử lý... Sau khi nhận được phản ánh của Báo Nghệ An về cơ sở này, ngày 6/3/2025, UBND huyện Con Cuông đã có Văn bản số 356/UBND - NN&MT về việc "yêu cầu xử lý dứt điểm các cơ sở băm dăm trái phép". Theo đó, UBND huyện Con Cuông yêu cầu Chủ tịch UBND xã Chi Khê khẩn trương tiến hành kiểm tra, xử lý dứt điểm các cơ sở băm dăm trái phép, gây dư luận không tốt trong nhân dân, báo cáo kết quả về UBND huyện trước ngày 10/3/2025.

**Báo Nghệ An (08/3) đăng bài “Nghệ An hoàn thành vượt kế hoạch tổng kiểm kê tài sản công”:** Theo thông tin từ Sở Tài chính, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Tổng kiểm kê tài sản công, Nghệ An có 2.364 đơn vị phải thực hiện tổng kiểm kê và lập 3.820 báo cáo theo từng nhóm tài sản. Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Tiến Dũng cho biết: Mặc dù địa bàn tỉnh rộng, khối lượng tài sản kiểm kê nhiều và phức tạp nhưng nhờ nỗ lực và quyết tâm cao, Nghệ An đã hoàn thành trước 1 tháng nhiệm vụ tổng kiểm kê tài sản công, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý trên địa bàn, đúng tiến

độ do UBND tỉnh đặt ra. Qua tổng hợp, rà soát của Sở Tài chính cho thấy, báo cáo của một số đơn vị còn có sai sót do nhập nhầm loại tài sản, dữ liệu hoặc do cách hiểu dẫn đến số liệu báo cáo kiểm kê còn đang trong quá trình điều chỉnh.

## VĂN HÓA - XÃ HỘI

### \* Văn hóa - du lịch

**Báo Nghệ An (05/3) đưa tin “Trải nghiệm văn hóa sông nước tại Lễ hội Đền Thanh Liệt”:** Chiều ngày 05/3, Lễ hội Đền Thanh Liệt (xã Xuân Lam, huyện Hưng Nguyên) chính thức khai mạc với các nghi thức truyền thống cổ xưa, đậm bản sắc dân tộc và văn hóa cư dân sông nước của huyện Hưng Nguyên. Lễ hội Đền Thanh Liệt được hình thành từ khi có đền vào thời kỳ cuối Hậu Lê và tiếp nối đến ngày nay. Lễ hội Đền Thanh Liệt năm 2025 được tổ chức trong 2 ngày (4-5/3), (tức ngày 5-6/2 Âm Ty). Trước khi tổ chức lễ khai mạc và lễ đại tế, ngày 4/3, Ban Tổ chức lễ hội và nhân dân đã tổ chức các nghi thức tế lễ truyền thống, gồm lễ mộc dục, yết cáo, lễ đạo thuyền bơi và phô trương kiệu thuyền rồng tại đền Thanh Liệt. Sau lễ đại tế, dâng hoa, dâng hương và khai mạc lễ hội, Ban Tổ chức cũng tiến hành lễ tạ và bế mạc lễ hội; trao các giải thi đấu thể thao môn bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ và kéo co.

**Báo Nghệ An (05/3) đăng bài “Bến đò Cổ Xín được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh”:** Chiều ngày 05/3, trong khuôn khổ chương trình Lễ hội Đền Thanh Liệt, huyện Hưng Nguyên tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Lịch sử cấp tỉnh bến đò Cổ Xín, thuộc xã Xuân Lam. Bến đò Cổ Xín là nơi ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của địa phương và của dân tộc trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cũng là nơi chứng kiến tinh thần đấu tranh anh dũng, bất khuất của quân và dân xã Hưng Xuân (nay là xã Xuân Lam). Năm 2020, địa điểm bến đò Cổ Xín được UBND tỉnh bổ sung vào danh mục kiểm kê di tích, tại Quyết định số 1863, ngày 11/6/2020. Năm 2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3486, ngày 26/10/2023 về việc khảo sát địa điểm, lập quy hoạch xây dựng Di tích Lịch sử bến đò Cổ Xín, tại xã Xuân Lam, huyện Hưng Nguyên. Tiếp đó, ngày 27/12/2024, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3621/QĐ-UBND về việc xếp hạng bến đò Cổ Xín là Di tích Lịch sử cấp tỉnh. Việc UBND tỉnh công nhận bến đò Cổ Xín là Di tích Lịch sử cấp tỉnh là cơ sở pháp lý để tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị di tích về lâu dài.



**Thông tấn xã Việt Nam (06/3) đăng bài “Nghệ An: Số hóa di tích giúp quảng bá di sản, thúc đẩy du lịch”:** Số hóa di tích là một trong những giải pháp mà các địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy giá trị quảng bá di sản và thúc đẩy du lịch. Như tại đền ông Hoàng Mười, xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, người dân dễ dàng tìm hiểu các thông tin bằng việc chạm tay vào kiosk (cung cấp thông tin hoặc dịch vụ) đặt trước cửa di tích. Hay như Đền Quả Sơn nằm dưới chân núi Quả, thuộc xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương, khi đến đền, mọi người đều có thể dễ dàng tiếp cận mã QR đặt tại lối ra vào... Thời gian qua, Sở VH,TT&DL Nghệ An đã có những bước đi bắt nhịp với cuộc cách mạng công nghệ 4.0, áp dụng công nghệ vào bảo tồn, phát huy giá trị di sản và đạt những kết quả khả quan, thu hút đông đảo du khách tham quan. Nghệ An có 2.602 di tích và di sản văn hóa phi vật thể, trong đó 499 di tích đã được xếp hạng và được BQL di tích thực hiện số hóa.

**Báo Nghệ An (08/3) đăng bài “Khai mạc Lễ hội Đền Bạch Mã năm 2025”:** Tối 08/3 (tức ngày 9/2 Ất Ty), huyện Thanh Chương tổ chức khai mạc Lễ hội Đền Bạch Mã năm 2025 với các nghi lễ truyền thống trang nghiêm và nhiều hoạt động lễ hội đặc sắc của quê hương Thanh Chương. Lễ hội Đền Bạch Mã là một trong những lễ hội cổ nhất xứ Nghệ, hình thành cách đây khoảng hơn 500 năm, gắn liền với sự hình thành của đền Bạch Mã. Lễ hội Đền Bạch Mã năm 2025 được tổ chức với các nghi lễ truyền thống trang nghiêm, đậm đà bản sắc dân tộc diễn ra từ ngày 6-9/3 (tức từ ngày 7-10/2 năm Ất Ty), gồm: lễ khai quang; lễ dâng hương tại phần mộ Tướng Phan Đà; lễ dâng hương Phủ Ngoại; lễ rước; lễ yết cáo; lễ tế thần Bạch Mã; lễ tạ... Trong khuôn khổ chương trình lễ hội, UBND huyện Thanh Chương phối hợp với Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh tổ chức triển lãm hình ảnh về phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh; tổ chức gian trưng bày và giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc trưng của huyện miền núi trung du Thanh Chương; trưng bày gian hàng chuyển đổi số.

#### **\* Thông tin tôn vinh phụ nữ nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3**

**Đài PTTH Nghệ An (08/3) đưa tin “Khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ trong phát triển kinh tế”:** Với mảnh đất giàu tiềm năng Nghệ An đang không ngừng chuyển mình mạnh mẽ trong công cuộc phát triển kinh tế. Trong hành trình đó, phụ nữ Nghệ An đã và đang khẳng định vai trò quan trọng của mình. Với bản tính chăm chỉ, sáng tạo và khát vọng vươn lên, cùng với đó các cấp hội Phụ nữ đã có những chương trình, chính sách hỗ trợ mạnh mẽ chỉ trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2021-

2026, các cấp hội đã nâng cao năng lực cho hơn 3.000 phụ nữ, hỗ trợ cho hơn 1.222 chị em khởi nghiệp, thành lập 81/110 mô hình kinh tế tập thể... Theo báo cáo của Hội LHPN tỉnh, đến nay hoạt động ủy thác cho vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội, tín chấp Ngân hàng Phát triển nông nghiệp nông thôn cho phụ nữ với tổng nguồn vốn trên 4.300 tỷ đồng và đã cho 75.000 hội viên vay... Dù còn nhiều rào cản, khó khăn nhưng với sự hỗ trợ và đồng hành của chính quyền, các tổ chức xã hội và cộng đồng sẽ là động lực niềm tin vững vàng để chị em vươn xa hơn, tạo ra tương lai tươi sáng cho chính mình và cộng đồng.

**Báo Nghệ An (08/3) đăng bài “Phụ nữ Nghệ An tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới”:** Tại nhiều địa phương, hội phụ nữ đã xác định nhiệm vụ "then chốt" của mình là thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM với các chương trình cụ thể. Các mô hình, hoạt động như "Ngày thứ Bảy sạch, "Ngày Chủ nhật xanh" cũng góp phần giữ gìn cảnh quan nông thôn". Ngoài ra, các cấp hội phụ nữ đã tham gia đóng góp vào thực hiện các tiêu chí về thu nhập, giảm nghèo đa chiều, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, về lao động; trọng tâm, khâu đột phá là hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp thành công. Bên cạnh đó, các hoạt động an sinh xã hội được đẩy mạnh như hỗ trợ mô hình sinh kế, vay vốn không lãi suất, tặng thẻ bảo hiểm y tế, xây dựng 221 "Mái ấm tình thương" và sửa chữa 259 căn nhà. Hội cũng kết nối các tổ chức, cá nhân nhận làm "Mẹ đỡ đầu" cho 1.771 trẻ mồ côi, với tổng cam kết hỗ trợ gần 12 tỷ đồng. Trong 3 năm (2022-2024), toàn tỉnh đã giúp 2.034 hộ có phụ nữ thoát nghèo và cận nghèo.

**Đài PTTH Nghệ An (07/3) đăng bài “Những xưởng may đặc biệt”:** Tại TP Vinh, có rất nhiều xưởng may do phụ nữ làm chủ, nhận dạy nghề miễn phí và tạo công ăn việc làm cho người khuyết tật. Phóng sự thông tin về xưởng may áo dài của chị Hồng Vinh, phường Hưng Lộc hay xưởng may của bà Hoàng Thiên Nga, phường Vinh Tân,... Vượt qua những trở ngại về khó khăn, khuyết tật, mặc cảm bản thân, những người khuyết tật làm việc tại đây được tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định. Không chỉ vậy những xưởng may nay còn trở thành nơi để người khuyết tật có thể chia sẻ yêu thương, tìm kiếm cơ hội hòa nhập cộng đồng, và hơn cả là tìm được niềm vui, sống một cuộc đời ý nghĩa hơn.

**Báo Nghệ An (08/3) đăng bài “Những cán bộ hội phụ nữ tận tụy, tâm huyết ở Nghệ An”:** Bài báo thông tin về những tấm gương cán bộ phụ nữ tại các cơ sở, cấp hội mặc dù khác nhau về độ tuổi, nghề nghiệp và hoàn cảnh gia đình

nhưng giữa họ có điểm chung, đó là luôn tận tụy và tâm huyết với công tác Hội Phụ nữ, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực cho chị em hội viên và cộng đồng. Điển hình như: bà Ngô Thị Hòa (SN 1956), ở khối 23, phường Vinh Tân (TP. Vinh) với hơn 40 năm làm cán bộ Chi hội Phụ nữ và nhiều năm làm Chi hội phó Người cao tuổi, bà luôn thể hiện sự tận tụy, tâm huyết với phong trào chung của khối, góp phần xây dựng môi đoàn kết, gắn bó giữa các hộ gia đình trong khối phố; Chị Nguyễn Thị Thắm (SN 1974)-Chủ tịch Hội LHPN xã Diễn Kim (Diễn Châu) là người trưởng thành từ phong trào hoạt động ở cơ sở, bằng sự nhiệt huyết, năng động, chị Thắm đã đưa phong trào Hội luôn đứng tốp dẫn đầu toàn huyện. Cá nhân chị cũng nhận được Bằng khen Hội LHPN tỉnh và Hội LHPN Việt Nam về phong trào xây dựng tổ chức Hội. Chị cũng là một trong điển hình của huyện Diễn Châu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hay như chị Vi Thị Nguyệt (SN 1984) là con dâu của bản Can, xã Tam Thái, huyện miền núi Tương Dương được nhiều người yêu mến, tín nhiệm bởi ngoài là một chi hội trưởng phụ nữ giỏi, luôn tận tâm trong công việc Hội, chị còn là điển hình làm kinh tế giỏi.

**Báo Nghệ An (08/3) đăng bài “*Những người phụ nữ viết nên câu chuyện đổi thay*”:** Huyện Anh Sơn có nhiều tấm gương phụ nữ tiêu biểu trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc và hoạt động vì cộng đồng. Điển hình như chị Trần Thị Hoài Ân (SN 1987) ở xóm 3, xã Lạng Sơn với vai trò Chi hội Trưởng chi hội phụ nữ kiêm tổ trưởng tổ vay vốn. Dưới sự đồng hành sát sao của chị, nguồn vốn được sử dụng hiệu quả, giúp đời sống bà con ngày càng cải thiện, số hộ thoát nghèo của huyện Anh Sơn tăng lên đáng kể. Ngoài phát huy vai trò then chốt trong tổ vay vốn, chị Ân còn biết đến là một chi hội trưởng chi hội phụ nữ “đa zi năng” khi có thể đảm đương tốt các vai trò trong phong trào văn nghệ, thể thao, tuyên truyền pháp luật. Hay chị Bùi Thị Bình (SN 1960) tại xóm 1, xã Khai Sơn là tấm gương phụ nữ sản xuất làm kinh tế giỏi... Năm 2025, Hội LHPN huyện đã biểu dương 22 cá nhân là những chi hội trưởng, chi hội phó phụ nữ tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025; toàn huyện còn có nhiều phụ nữ là điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi đang ngày ngày nỗ lực vươn lên, phát triển kinh tế, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.

**Đài PTTH Nghệ An (08/3) đưa tin “*Phụ nữ làm giàu trên vùng biển quê hương*”:** Hiện nay tại các xã vùng biển của huyện Diễn Châu đã có gần 100 mô hình liên kết của chị em phụ nữ trong việc chế biến, tiêu thụ hải sản. Bình

quân mỗi năm các mô hình này chế biến và tiêu thụ khoảng 20.000 tấn hải sản khô, bột cá, hải sản đông lạnh, 6 triệu lít nước mắm cùng hàng trăm tấn hải sản xuất khẩu ra nước ngoài mang về giá trị kinh tế hơn 1.000 tỷ đồng, góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế biển huyện Diên Châu... Phụ nữ vùng biển Diên Châu mặc dù vẫn chịu nhiều vất vả nhưng với sự vươn lên mạnh mẽ và đầy nghị lực nên chị em ngày càng năng động trong phát triển kinh tế, luôn khẳng định vị thế của mình trong gia đình và ngoài xã hội.

**Đài PTTH Nghệ An (08/3) đưa tin “Giáo viên cảm bản với ngày 8/3”:** Không được quây quần với chồng con những ngày lễ nhưng với đôi với các cô giáo tại bản làng xa xôi, miền núi tại điểm trường Na Cáng, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn thì hạnh phúc nhất là được đứng trên bục giảng để uốn nắn từng con chữ, cách phát âm cho trẻ vùng cao. Vào mỗi chiều tối thứ 6, khi học sinh về hết với người thân thì các cô giáo lại trực đêm dưới cái lạnh cắt da. Ngày lễ, các cô tự tạo niềm vui bằng các hoạt động trên lớp. Thời gian gần đây đã có những chính sách ưu đãi với ngành giáo dục, tuy nhiên đối với những cô giáo cảm bản ở miền rẻo cao vẫn cần thêm những sự cảm thông, chia sẻ của xã hội với ngày lễ, tết. Bởi khi các cô giáo nhận nhiệm vụ ở vùng rẻo cao, đồng nghĩa với sự hi sinh vì phần lớn thời gian họ đã dành cho sự nghiệp uơm mình những nơi khó khăn này.

**\* Thông tin về sắp xếp, tinh gọn bộ máy**

**Báo Nghệ An (07/3) đăng bài “Nghệ An không để gián đoạn việc thực hiện các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy”:** UBND tỉnh đã ban hành văn bản yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị chỉ đạo thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) bảo đảm ổn định, liên tục, thông suốt, hiệu quả không bị gián đoạn. Các sở, ngành được thành lập theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 25/02/2025 khẩn trương rà soát các quy định TTHC trong các văn bản quy phạm pháp luật để trình HĐND tỉnh hoặc UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC cần điều chỉnh do tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn mới; tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC tại cơ quan, đơn vị theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, đẩy mạnh việc tiếp nhận TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện nghiêm việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC trong quá trình tiếp nhận, xử lý tại Trung tâm và Bộ phận Một cửa các cấp.

**Báo Nghệ An (09/3) đăng bài “Toàn cảnh đơn vị hành chính cấp xã tại Nghệ An trước khi bỏ cấp huyện”:** Trên địa bàn tỉnh hiện có 9 phường loại I; 24 phường loại II; 142 xã, thị trấn loại I; 226 xã, thị trấn loại II và 11 xã, thị trấn loại III. số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2024 gồm có 9.815 cán bộ, công chức; 6.103 người hoạt động không chuyên trách. Cuối năm 2024 vừa qua, Nghệ An đã hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025; theo đó, giảm 48 đơn vị hành chính cấp xã, từ 460 xuống còn 412 đơn vị. Căn cứ Nghị định số 33/2023/NĐ-CP, ngày 7/3, tại phiên họp thường kỳ tháng 2/2025, UBND tỉnh đã thông qua nội dung dự thảo Nghị quyết giao số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2025 để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị. Theo đó, tổng số cán bộ, công chức cấp xã dự kiến giao năm 2025 là 9.477 người, giảm 338 người so với năm 2024. Người hoạt động không chuyên trách dự kiến giao là 5.902 người, giảm 201 người so với năm 2024.

**Báo Nghệ An (08/3) đăng bài “Cán bộ cấp xã trước yêu cầu mới”:** Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa ban hành Kết luận số 127, ngày 28/02/2025 về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; trong đó, yêu cầu nghiên cứu không tổ chức cấp huyện và tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Khi chủ trương này được thực hiện, ý kiến từ cơ sở cho rằng, đây vừa là cơ hội, vừa là khó khăn, thách thức đối với cấp xã... Cán bộ, công chức cấp xã có cơ hội hoàn thiện và phát huy tối đa khả năng, năng lực của mình trên một tầm mới, đồng nghĩa nếu không đáp ứng được sẽ tự “đào thải” ra khỏi bộ máy. Bên cạnh cơ hội thì có nhiều khó khăn, thách thức đặt ra. Khi không tổ chức cấp huyện, về thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ ở cấp xã sẽ được tăng cường và “đẩy lên”; gắn với việc tiếp tục sáp nhập xã cũng sẽ làm tăng quy mô diện tích, dân số và khối lượng công việc ở xã nhiều hơn. Điều này đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã phải được nâng tầm về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác và ý thức, trách nhiệm. Khó khăn, thách thức đặt ra là cần phải xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ngang tầm với nhiệm vụ trong điều kiện mới; đồng thời, cần xây dựng mối quan hệ công tác giữa tỉnh và cấp xã.

**Báo Lao động Thủ đô (08/3) đăng bài “Mô hình chính quyền địa phương hai cấp: Góc nhìn từ cơ sở”:** Bí thư Huyện uỷ Đô Lương Bùi Duy Đông đã có những trao đổi thẳng thắn, thực tế về mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo đồng chí, việc bỏ cấp huyện vừa khó khăn nhưng cũng

vừa là cơ hội và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân toàn huyện phải đoàn kết một lòng, quyết tâm cao độ, chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện thành công công cuộc cải cách mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Mỗi cấp ủy, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần gương mẫu, tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám "dĩ công vi thượng". Bên cạnh đó, đồng chí Bùi Duy Đông cũng phân tích về những hạn chế của mô hình chính quyền địa phương ba cấp. Đánh giá thực tế tại địa phương, Bí thư Huyện uỷ Đô Lương cho rằng, mô hình chính quyền địa phương hai cấp không chỉ tạo cơ hội cho việc cải cách hành chính mà còn giải phóng tối đa năng lực sản xuất. Việc đầu tiên và quan trọng nhất trong xây dựng mô hình chính quyền hai cấp là tái sắp xếp đội ngũ cán bộ. Việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã không chỉ dựa vào quy mô đất đai hay dân số, mà quan trọng nhất là dựa vào cấu trúc phát triển của xã. Những xã sáp nhập với nhau cần tạo ra động lực phát triển tốt nhất dựa trên điều kiện địa lý, giao thông, truyền thống sản xuất kinh doanh, văn hoá. Việc sáp nhập xã cần xác định rõ cấu trúc động lực trong đó khu vực đô thị là đầu tàu để kéo khu vực nông thôn. Bên cạnh đó, cần xác định các yếu tố về đảm bảo an sinh xã hội, như giáo dục, y tế và các lĩnh vực thiết yếu khác.

**Báo Lao động (08/3) đăng bài “Nhiều huyện ở Nghệ An tạm dừng đại hội TDTT cấp xã”:** Trước chủ trương tinh gọn bộ máy và sắp xếp lại đơn vị hành chính, nhiều huyện đã tạm dừng tổ chức đại hội TDTT cấp xã. Ngày 8/3, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương Trình Văn Nhã cho biết, địa phương đã có văn bản gửi các xã về việc tạm dừng tổ chức đại hội TDTT cấp xã... Không chỉ huyện Thanh Chương, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cũng thông tin huyện sẽ có văn bản chỉ đạo tạm dừng tổ chức đại hội TDTT cấp xã. Theo lãnh đạo các địa phương, đây là một sự kiện tích cực, được nhân dân hưởng ứng. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện nay, huyện tạm dừng để phù hợp với chuyển biến tình hình và chờ chỉ đạo từ cấp có thẩm quyền... Theo tìm hiểu, kinh phí tổ chức đại hội TDTT cấp xã lên tới nhiều chục triệu đồng. Do đó, việc các huyện tạm dừng sự kiện này không chỉ phù hợp với tình hình hiện tại mà còn giúp tiết kiệm một khoản ngân sách không nhỏ. Không chỉ dừng tổ chức đại hội TDTT cấp xã, thời gian qua, nhiều huyện tại Nghệ An như Tân Kỳ, Đô Lương cũng đã tạm dừng các dự án xây dựng trụ sở, nhà văn hóa cấp huyện với tổng mức đầu tư lên đến hàng trăm tỉ đồng.

**Báo Nghệ An (11/3) đăng bài “Tạm dừng việc tuyển dụng, quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu các chức vụ lãnh đạo, quản lý”:** Ngày 10/3, Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành công văn về chủ trương công tác cán bộ

để sắp xếp tổ chức bộ máy. Kể từ ngày 07/3/2025 cho đến khi hoàn thành việc thực hiện đề án không tổ chức đơn vị hành chính cấp huyện và sáp nhập, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã; thực hiện sắp xếp, tinh gọn các cơ quan Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương: Đối với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở tỉnh tạm dừng việc tuyển dụng, quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu các chức vụ lãnh đạo, quản lý ở các tổ chức này và các cơ quan, đơn vị trực thuộc; Tạm dừng việc tuyển dụng công chức, viên chức ở các sở, ban, ngành cấp tỉnh (trừ tuyển dụng viên chức ngành GG&ĐT và Y tế); Tạm dừng việc tuyển dụng công chức, viên chức, quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử các chức vụ lãnh đạo, quản lý và kiện toàn, bổ sung cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, bí thư, phó bí thư cấp huyện, cấp xã. Đối với các trường hợp kiện toàn, bổ sung, điều động các chức danh lãnh đạo, quản lý đã thực hiện xong quy trình nhân sự và gửi văn bản đề nghị đến cơ quan có thẩm quyền (ở tỉnh là Ban Tổ chức Tỉnh ủy, ở huyện là Ban Tổ chức Huyện ủy) trước ngày 07/3/2025 thì được xem xét theo quy định. Đối với việc bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý thì thực hiện theo quy định hiện hành.

**\* Kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và Ngày Biên phòng toàn dân**

**Báo Nghệ An (07/3) đăng bài “Trao tặng 3 sổ tiết kiệm tri ân gia đình thân nhân liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma”:** Kỷ niệm 37 năm ngày 64 chiến sĩ hải quân tại đảo Gạc Ma, thuộc Trường Sa của Việt Nam hy sinh để bảo vệ Tổ quốc (14/3/1988-14/3/2025), sáng 7/3, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh tổ chức trao tặng 3 sổ tiết kiệm cho các gia đình thân nhân liệt sĩ trên địa bàn các huyện Quỳnh Lưu, Yên Thành và TP Vinh, mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng cho các gia đình thân nhân liệt sĩ, gồm: bà Nguyễn Thị Nhị, mẹ liệt sĩ Lê Bá Giang, ở phường Hưng Dũng, TP. Vinh; ông Cao Đình Lợi, anh trai, thờ cúng liệt sĩ Cao Đình Lương, ở xã Trung Thành, huyện Yên Thành và bà Lê Thị Nguyên, mẹ liệt sĩ Trần Văn Minh, ở xã Quỳnh Long (nay là xã Thuận Long) huyện Quỳnh Lưu. Tổng số tiền là 30 triệu đồng.

**Báo Nghệ An (06/3) đưa tin “Trao tặng bộ năng lượng mặt trời cho Tổ công tác Biên phòng Đảo Ngư”:** Chiều ngày 06/3, Báo Cựu Chiến binh Việt Nam cùng nhà tài trợ tổ chức trao tặng bộ năng lượng mặt trời trị giá gần 108 triệu đồng cho Tổ công tác Đảo Ngư thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa

Lò - Bến Thuỷ (BĐBP Nghệ An. Trong đó, Tập đoàn Ecopak tài trợ gần 103 triệu đồng, Báo Cựu Chiến binh ủng hộ 5 triệu đồng. Trước đó, vào ngày 18/12/2024, công trình đã được lắp đặt hoàn thiện, đưa vào sử dụng đảm bảo an toàn kỹ thuật.

**Đài PTTH tỉnh (07/3) đăng bài “Tăng cường trao đổi thông tin, nhiệm vụ bảo vệ biên giới Việt Nam – Lào”:** Ngày 06/3, tại Đại đội Biên phòng 216 - Bộ CHQS tỉnh Hòa Phấn, nước cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, Đồn Biên phòng Thông Thụ và Đồn Biên phòng Hạnh Dịch, Bộ đội Biên phòng Nghệ An tổ chức giao ban trao đổi công tác phối hợp trong quản lý bảo vệ biên giới. Tại hội nghị, các đơn vị cũng đã thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, tình hình liên quan. Đặc biệt từ ngày 20/2/2025, UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn về việc triển khai hoạt động của người, phương tiện và hàng hoá qua lại cặp cửa khẩu phụ Thông Thụ - Nậm Táy. Do vậy, các đơn vị cần phải phối hợp chặt chẽ trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tăng cường tuần tra bảo vệ đường biên cột mốc... tạo điều kiện thuận lợi để người, phương tiện, hàng hoá qua lại cửa khẩu; Kịp thời trao đổi, xử lý các vụ việc nảy sinh.

**Báo Quân đội nhân dân (07/3) đăng bài “Điểm tựa của phụ nữ nơi biên giới Nghệ An”:** Bằng cách hỗ trợ vốn, cây giống, con giống, vật dụng thiết yếu cho đồng bào miền núi, các cấp hội, đoàn thể, lực lượng Bộ đội Biên phòng trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã và đang thực hiện hiệu quả chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Chương trình không chỉ tạo động lực để phụ nữ vùng biên giới có ý chí vươn lên, mà còn tạo sinh kế, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo, góp phần bảo vệ vững chắc biên giới. Thông tin phản ánh trên địa bàn xã Tri Lễ, huyện Quế Phong; xã Tam Hợp, huyện Tương Dương.

**Báo Quân đội Nhân dân (07/3) đăng bài “Nhân lên tình yêu quê hương của người chiến sĩ”:** Với mong muốn giữ gìn, phát huy giá trị của làn điệu ví, giặm quê hương, cách đây hơn 10 năm, ngày 23/6/2014, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh thành lập Câu lạc bộ (CLB) “Người lính quê Bác hát dân ca”. Ngày đầu thành lập, CLB có 32 thành viên là những cán bộ, chiến sĩ yêu thích dân ca nhưng phần nhiều chưa có kinh nghiệm sáng tác và biểu diễn. Tuy nhiên, bằng sự đam mê và quyết tâm, CLB đã khắc phục khó khăn, từng bước hoạt động nền nếp, hiệu quả. Ban chủ nhiệm CLB chủ động mời các nghệ nhân dân ca đến hướng dẫn; tổ chức giao lưu với những CLB hát dân ca địa phương... Sau hơn 10 năm hoạt động, CLB “Người lính quê Bác hát



dân ca” không chỉ duy trì sinh hoạt đều đặn mà còn tổ chức được hàng trăm buổi biểu diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, giúp lan tỏa làn điệu dân ca đến với cộng đồng, nuôi dưỡng tâm hồn người lính, giúp họ thêm gắn bó với quê hương, với đồng chí, đồng đội.

**Báo Nghệ An (09/3) đăng bài “Bảo vệ rừng, tạo sinh kế bền vững nơi biên giới xứ Nghệ”:** Nhiều năm qua, những cánh rừng tại xã biên giới Nậm Giải (Quế Phong) được bảo vệ nghiêm bởi chính những người dân địa phương. Với sự vào cuộc của các cấp, ngành, chính quyền địa phương và mỗi người dân, những cánh rừng nguyên sinh đang ngày càng xanh hơn. Việc khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên rừng đã giúp người dân có thu nhập ổn định. Quả bon bo - một loại dược liệu quý - là một ví dụ điển hình. Thực hiện dự án phi chính phủ, từ năm 2013, người dân xã Nậm Giải đã trồng được trên 200ha dưới tán rừng, hiện đang bảo vệ tốt, mang lại nguồn thu nhập cho người dân từ hái quả và cái lợi lớn hơn là rừng tự nhiên sinh ra nguồn nước dồi dào cho bà con sản xuất. Với mô hình tổ bảo vệ rừng cộng đồng, sự chung tay của chính quyền và chính sách hỗ trợ hợp lý, những cánh rừng sẽ tiếp tục là "lá chắn xanh" vững chắc nơi biên giới, đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của huyện Quế Phong.

#### **\* An ninh pháp luật**

**Báo Nghệ An (05/3) đưa tin “Nghệ An: Kẻ gian giả danh nhân viên điện lực, nhiều người mất tiền oan”:** Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện một số trường hợp lừa đảo dưới hình thức giả danh nhân viên điện lực để chiếm đoạt tài sản của người dân. Tháng 2/2025, chị P.T.H (TP. Vinh) bị lừa đảo qua hình thức mạo danh nhân viên điện lực. Khi đăng nhập vào liên kết, tài khoản ngân hàng của chị H. bị trừ 692 triệu đồng. Nhận ra bị lừa, chị H. trình báo cơ quan chức năng. Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao Nghệ An đã hỗ trợ chị H. đã nhận lại gần 692 triệu đồng ngay ngày hôm sau... Không chỉ địa bàn thành phố mà hình thức lừa đảo này cũng đã xuất hiện tại khu vực nông thôn. Nhằm ngăn ngừa tình trạng mạo danh, lừa đảo, xúc phạm khách hàng sử dụng điện gây ảnh hưởng đến uy tín ngành Điện, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Điện lực Nghệ An cũng đã tăng cường tuyên truyền, đề nghị khách hàng sử dụng điện nêu cao tinh thần cảnh giác; đặc biệt, khách hàng tuyệt đối không thanh toán tiền điện vào tài khoản cá nhân hoặc tài khoản ngân hàng khi chưa được xác minh.

**Báo Lao động (07/3) đăng bài “Nghệ An quyết liệt phòng, chống tác hại rượu bia”:** Ngày 07/3, thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An cho biết, vừa ban hành kế hoạch về việc triển khai Đề án “Truyền thông phòng, chống tác hại của rượu bia đến năm 2030”. Kế hoạch được ban hành nhằm truyền thông phòng, chống tác hại của rượu, bia để tăng cường nhận thức, định hướng hành vi, thay đổi thói quen có hại của người dân. Nâng cao, tạo sự chuyển biến, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia. Tại kế hoạch, UBND tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 có 95% người dân trưởng thành trên địa bàn tỉnh được truyền thông về tác hại của rượu, bia và các biện pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia. 100% người điều khiển phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh được truyền thông, phổ biến quy định của pháp luật về việc không uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện giao thông.

**Báo Sức khỏe và Đời sống (07/3) đăng bài “Hai bé gái vượt gần 1.000 km vì sập bẫy ‘việc nhẹ lương cao’”:** Ngày 06/3, Công an thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu cho biết đã bàn giao hai bé gái quê Đắk Lắk cho gia đình và đại diện chính quyền địa phương. Trước đó, vào khoảng 22h45 ngày 4/3, Công an thị trấn Cầu Giát tiếp nhận hai bé gái, 12 và 14 tuổi, trú tại buôn Dlung, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, trong tình trạng hoảng loạn, tâm lý bất ổn. Sau khi trấn an tinh thần, Công an thị trấn Cầu Giát tiến hành xác minh và được biết do nhận thức còn hạn chế, hai cháu đã bỏ nhà đi tìm việc làm qua mạng xã hội. Các đối tượng lừa đảo hứa hẹn đưa các cháu ra các tỉnh phía Bắc để làm 'việc nhẹ, lương cao'. Khi đến thị trấn Cầu Giát, các cháu đã di chuyển gần 1.000 km... Sau khi thống nhất thông tin với gia đình và Công an phường Thống Nhất, Công an thị trấn Cầu Giát đã bố trí chỗ ăn, nghỉ cho hai cháu. Đến chiều 5/3, Công an thị trấn Cầu Giát đã bàn giao hai cháu cho Công an phường Thống Nhất và đại diện buôn Dlung.

**Báo Nghệ An (07/3) đưa tin “Công an tìm bị hại của hệ sinh thái ‘Triệu nụ cười’”:** Chiều ngày 07/3, Công an TP Hà Nội phát thông báo tìm bị hại trong vụ án lừa đảo tại Công ty cổ phần Triệu nụ cười. Động thái này được đưa ra sau khi Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP. Hà Nội khởi tố Hồ Quốc Thân (33 tuổi, hộ khẩu thường trú ở thị trấn Trà Lân, huyện Con Cuông, Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Triệu nụ cười), để điều tra về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tàng trữ tiền giả. Quá trình điều tra, cơ quan an ninh điều tra cho biết, Thân đã đưa ra những thông tin không đúng sự thật về việc được tiếp nhận "nguồn tiền di sản 48 nước và Kho vàng

Bác Hồ" ... để phát hành đồng QFS TNCVN. Không chỉ lừa đảo bằng đồng QFS, Thân còn mở chuỗi cửa hàng dân sinh Triệu nụ cười và đưa 36 cơ sở vào hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Các cửa hàng này kinh doanh là sản phẩm tiêu dùng như thực phẩm, hàng tạp hóa. Trong đó, ở Nghệ An có 2 cửa hàng ở thị trấn Trà Lân (huyện Con Cuông) và thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ.

**Đài PTTH Nghệ An (08/3) đưa tin “Yên Thành tiêu hủy hàng trăm vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ”:** Chiều ngày 07/3, huyện Yên Thành tổ chức tiêu hủy số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thu giữ trong đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật liên quan. Theo đó, Công an huyện Yên Thành đã vận động nhân dân giao nộp 8 khẩu súng quân dụng, 14 khẩu súng hơi, 78 khẩu súng tự chế cùng nhiều vũ khí thô sơ khác. Số vũ khí này được phân loại, bảo quản nghiêm ngặt trước khi tiêu hủy. Quá trình tiêu hủy diễn ra an toàn, đúng quy định, có sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng tiêu hủy. Lực lượng chức năng đã tiến hành phân loại, cắt nhỏ, phá hủy hoàn toàn số vũ khí, đảm bảo không còn khả năng sử dụng, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn...

**Báo Kinh tế đô thị (10/3) đưa tin “Nghệ An: phạt 46 triệu đồng đối với tài xế dương tính với ma túy”:** UBND tỉnh đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 46 triệu đồng đối với ông Nguyễn Tài Q (trú TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) về hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông quá hạn kiểm định trên 1 tháng và trong cơ thể có chất ma túy. Ông Nguyễn Tài Q điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy (xét nghiệm dương tính với ma túy). Với vi phạm này, tài xế Q bị xử phạt hành chính 35 triệu đồng, đồng thời áp dụng biện pháp bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng. Ngoài ra, ông Q còn bị xử phạt 11 triệu đồng về hành vi điều khiển phương tiện là ô tô đã hết hiệu lực trên 1 tháng về nội dung chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

**Báo Nhân dân (11/3) đăng bài “Công an tỉnh bắt giữ nhiều thanh, thiếu niên dùng hung khí hỗn chiến”:** Ngày 11/3, Công an tỉnh cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự 14 đối tượng thanh, thiếu niên về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Đây là các đối tượng đã dùng hung khí hỗn chiến, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn huyện Đô Lương. Dù trước đó không hề có mâu thuẫn, nhưng sau khi tổ chức ăn nhậu và hát karaoke, nhóm 15 đối tượng do Nguyễn Thế Mạnh (SN 2005), trú xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương cầm đầu đã khiêu khích, gây hấn và hện nhóm 6 đối tượng (cùng trú tại huyện Đô Lương)

do Nguyễn Trọng Mạnh (SN 2007), trú xã Minh Sơn cầm đầu để ẩu đả. Hậu quả khiến 2 người bị thương. Quá trình di chuyển, các đối tượng trên điều khiển xe mô-tô không biển kiểm soát, chạy với tốc độ cao, mang theo hung khí như vỏ chai bia, bình xịt hơi cay, ống tuýp sắt, thanh gỗ... phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, dàn thành nhiều hàng ngang trên các tuyến Quốc lộ 7B và Quốc lộ 7C gây mất an ninh trật tự, bức xúc trong quần chúng nhân dân.

### **\* Giao thông**

**Đài PTTH Nghệ An (08/3) đưa tin “Sớm xử lý tình trạng sạt lở trên tuyến đường Kim Sơn – Thông Thụ”:** Tình trạng sạt lở đất đá nghiêm trọng này đã tồn tại nhiều tháng nay trên đường Kim Sơn đi vào cửa khẩu Thông Thụ của huyện Quế Phong. Các khối đất đá sạt lở xuống gần hết mặt đường. Sạt lở đất đá không chỉ gây cản trở giao thông mà còn nguy hiểm tới người đi đường, nhất là vào mùa mưa. Tình trạng này khiến cho giao thông tại đây gặp khó khăn, người dân và phương tiện qua lại phải di chuyển hết sức cẩn trọng để tránh tai nạn. Mặc dù tình trạng này xảy ra trong nhiều tháng qua nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục. Đường quanh co, độ dốc cao nên tình trạng sạt lở thường xuyên xảy ra trên tuyến đường này. Nếu không kịp thời xử lý các điểm sạt lở thì nguy cơ bị cô lập do sạt núi lấp đường là điều không tránh khỏi, bởi vậy rất cần sự vào cuộc của các ngành liên quan để xử lý sạt lở ngay tuyến đường này.

**Báo Giao thông (07/3) đăng bài “Đường 35m ở TP Vinh xuống cấp nghiêm trọng, bao giờ được sửa chữa?”:** Đường Vạn Xuân ở TP Vinh (còn gọi là đường 35m) là một trong những con đường có lưu lượng người và phương tiện đông đúc của tỉnh. Kể từ khi đưa vào sử dụng từ năm 2018 đến nay, con đường đã tạo động lực thu hút đầu tư, chỉnh trang đô thị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trong khu vực. Dù vậy, tuyến đường đang bị xuống cấp, hư hỏng. Ở nhiều đoạn tuyến, mặt đường bị hằn lún vệt bánh xe nghiêm trọng, tạo thành những "luống khoai" rất nguy hiểm cho phương tiện lưu thông. Có những vị trí, vệt hằn lún sâu đến hơn 10cm tạo thành những "luống khoai" trên mặt đường... Lãnh đạo phường Nghi Đức chia sẻ, không chỉ người dân, mà chính quyền địa phương cũng rất lo lắng khi tuyến đường bị xuống cấp nhưng chưa được nâng cấp, sửa chữa, gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Phường đã gửi nhiều văn bản, kiến nghị thành phố sớm đầu tư nâng cấp, sửa chữa thế nhưng vẫn chưa được giải quyết.

**Đài PTTH Nghệ An (07/3) đưa tin “TP Vinh: Biển báo giao thông gây khó cho người đi đường”:** Biển báo giao thông có vai trò chỉ dẫn người, phương tiện chấp hành Luật Trật tự ATGT và đúng các quy định, cảnh báo được thiết lập trên các tuyến đường. Tuy vậy lâu nay trên một số đoạn tuyến Quốc lộ 1A và các nhánh giao thông thuộc địa bàn TP Vinh do việc bố trí lắp đặt biển báo còn bất cập như: gộp chung làm nhiều biển, một số biển chữ nhỏ viết nhiều hàng, có biển bị cột điện, cây cối che khuất... người tham gia giao thông khó quan sát, nhận diện, dễ bị nhầm lẫn. Tình trạng này xảy ra ở một số biển báo trên các tuyến đường trung tâm của thành phố tại các khu vực ngã tư, ngã ba và trên quốc lộ 1A đoạn qua TP Vinh. Trước tình trạng loạn biển báo, sai sót về chỉ dẫn giao thông trên địa bàn TP Vinh, người dân đề nghị thành phố cần khắc phục nhanh để tránh tình trạng gây nhầm lẫn dẫn đến vi phạm trật tự ATGT.

**\* Một số thông tin khác**

**Báo Nghệ An (05/3) đưa tin “Đón nhận, an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đình Dương về đất mẹ”:** Chiều ngày 05/3, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Phúc Thọ, TP Vinh cùng thân nhân gia đình liệt sĩ trang trọng tổ chức Lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đình Dương tại Nghĩa trang liệt sĩ xã. Liệt sĩ Nguyễn Đình Dương (SN 1951) tại xóm 1, xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc (nay là TP Vinh). Tháng 5/1971, đồng chí Nguyễn Đình Dương đã xung phong lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu chống đế quốc Mỹ. Trong chiến dịch mùa Xuân năm 1975, đồng chí đã anh dũng hy sinh khi đang cùng với các đồng đội thuộc đơn vị C10-D3-E48-F320-QĐ3 tấn công vào căn cứ Đồng Dù, huyện Củ Chi, TP Chí Minh vào ngày 29/4; trước ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Hài cốt của đồng chí được đồng đội quy tập và an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh... Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đình Dương được tổ chức trang nghiêm, trọng thể trong niềm biết ơn sâu sắc của thân nhân gia đình, cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân địa phương đối với công lao và sự hy sinh anh dũng của đồng chí trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

**Báo Nghệ An (06/3) đưa tin “Công an Nghệ An tiếp nhận hàng trăm trường hợp cấp đổi GPLX mỗi ngày”:** Trong những ngày đầu tiếp nhận nhiệm vụ cấp đổi Giấy phép lái xe, với số lượng công dân lên đến hàng trăm người mỗi ngày, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh đã chủ động tăng cường nhân lực, điều động thêm cán bộ, chiến sĩ để đảm bảo công tác tiếp nhận và phục vụ người dân. Theo lãnh đạo Phòng CSGT, với tinh thần phục vụ nhân

dân, ngay khi tiếp nhận nhiệm vụ cấp đổi Giấy phép lái xe, phòng đã nhanh chóng ổn định tổ chức và triển khai công việc một cách khoa học, hiệu quả, đảm bảo không để xảy ra gián đoạn, ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp. Tất cả cán bộ, chiến sĩ đều được quán triệt tinh thần "hết việc, không hết giờ" để đảm bảo phục vụ người dân. Đặc biệt là các trường hợp cấp đổi Giấy phép lái xe sắp hết hạn, Phòng luôn nỗ lực hoàn thành và xử lý tất cả hồ sơ trong ngày. Theo số liệu tổng hợp, từ ngày 3/3 đến nay, Bộ phận Một cửa Phòng CSGT Công an tỉnh đã tiếp nhận và xử lý 721 hồ sơ cấp đổi Giấy phép lái xe, trong đó có 390 trường hợp thực hiện trực tiếp và 331 trường hợp qua hình thức trực tuyến.

**Báo Công lý (06/3) đăng bài “*Những ngôi nhà Đại đoàn kết – Vững mái ấm, trọn nghĩa tình*”:** Chưa đầy ba năm, hơn 2.000 ngôi nhà đã được xây mới và sửa chữa cho các hộ nghèo, người có công gặp khó khăn về nhà ở tại huyện Quế Phong. Thành quả này đến từ sự triển khai đồng bộ nhiều chương trình hỗ trợ, như Chương trình 1838, nhà lắp ghép của Bộ Công an, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Chương trình Cứu trợ... Những ngôi nhà kiên cố không chỉ là chốn an cư, mà còn tiếp thêm động lực giúp người dân vươn lên trong cuộc sống... Để thực hiện, huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện với 29 thành viên do Bí thư Huyện ủy làm Trưởng ban, cùng hệ thống Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc từ huyện đến xã, bản. Bí thư Đảng ủy xã Mường Nọc Lô Thị Hồng cho biết: "Chúng tôi phân công rõ trách nhiệm, giao các đoàn thể phụ trách hỗ trợ từ 5-10 hộ. Vừa qua, xã đã hoàn thành 141/147 căn nhà, 6 căn còn lại đang gấp rút thi công"... Trong giai đoạn 2023-2024, huyện Quế Phong huy động hơn 5 tỷ đồng từ nhiều nguồn lực, vượt chỉ tiêu đề ra. Nhờ vậy, 118 căn nhà mới đã hoàn thành, đạt 100% kế hoạch hỗ trợ nhà lắp ghép. Mỗi ngôi nhà được dựng lên là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, sự chung tay của cộng đồng và chính sách an sinh xã hội đang lan tỏa mạnh mẽ trên mảnh đất này.

**Báo Sức khỏe và Đời sống (06/3) đăng bài “*Phát hiện nhiều loài Cây quý hiếm tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống*”:** Nhằm bảo tồn các loài động vật quý hiếm, Khu Bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Pù Huống triển khai Dự án "Điều tra, đánh giá hiện trạng quần thể và xây dựng chương trình giám sát đối với các loài thú họ Cầy (Viveridae) tại KBTTN Pù Huống". Kết quả khảo sát thực địa tại KBTTN Pù Huống qua 33 lần ghi nhận sự xuất hiện của các loài thú thuộc họ Cầy bằng nhiều phương pháp khác nhau. Cụ thể, có 20 lần quan sát trực tiếp vào ban đêm nhờ người dẫn đường chỉ điểm, 7 lần phát hiện qua dấu

vết như dấu chân và phân, cùng 6 lần ghi nhận hình ảnh từ bẫy ảnh... Nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của động vật hoang dã, đặc biệt là các loài thú họ Chồn, thời gian qua, KBTTN Pù Huống triển khai nhiều chương trình "nói không với động vật hoang dã". Các hoạt động bảo tồn được lồng ghép vào các chương trình, dự án và chính sách của nhà nước theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo hiệu quả bảo vệ đa dạng sinh học; qua đó nâng cao nhận thức của người dân, chính quyền địa phương trong công tác bảo tồn các loài thú quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng được phục hồi, góp phần bảo vệ các loài động vật rừng hoang dã.

**Báo Biên phòng (06/3) đăng bài “Tiếp thêm động lực để ngư dân vươn khơi, bám biển”:** Sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, phần lớn tàu cá của ngư dân trên địa bàn TP Vinh đã “xuất bờ” hành nghề. Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy, BDBP Nghệ An và chính quyền địa phương đã đến tặng quà, động viên bà con nỗ lực vươn khơi, lao động sản xuất hiệu quả, tuân thủ đúng pháp luật. Chỉ sau thời gian ngắn, nhiều tàu cá đã về bờ với sản lượng cá lớn, mang lại niềm vui và nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng... Chủ tịch Hội Nông dân phường Nghi Thủy Nguyễn Tiến Lợi khẳng định: “Ngay sau Tết Nguyên đán, phần lớn ngư dân trên địa bàn đã vươn khơi, bám biển khai thác hải sản. Thời gian này đang là mùa đánh bắt cá trích và giá cả cũng khá cao, nên bà con rất phấn khởi. Nhiều tàu cá may mắn gặp luồng cá lớn đã trở vào bờ chỉ sau thời gian ngắn ra khơi. Dịp đầu năm mới, chính quyền địa phương phối hợp với đồn Biên phòng xuống địa bàn thăm hỏi, động viên, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân trước và sau những chuyến đi biển”.

**Đài PTTH Nghệ An (06/3) đưa tin “Nghệ An: Luồng lạch cảng cá chưa đáp ứng tàu thuyền đi biển”:** Cảng cá Cửa Hội phường Nghi Hải (TP. Vinh) được nâng cấp năm 2016 với tổng kinh phí hơn 107 tỷ đồng, diện tích gần 3,6 ha, đáp ứng khoảng 30 tàu cỡ lớn neo đậu cùng lúc. Tuy đạt tiêu chuẩn cảng cá loại 2, nhưng do luồng lạch bồi lắng chưa được nạo vét, cảng mất an toàn, ít tàu cập bến. Tình trạng này cũng xảy ra tại cảng Lạch Vạn (huyện Diễn Châu) và nhiều cảng cá khác ở Nghệ An như Quỳnh Phương, Cửa Hội, gây khó khăn cho ngư dân ra khơi và neo đậu. Hiện cảng cá Lạch Vạn dù có khả năng tiếp nhận 150 lượt tàu/ngày nhưng vẫn bị ách tắc do bồi lắng. Ngư dân gặp khó khăn khi ra vào cảng, phụ thuộc vào thủy triều. Trước thực trạng này, cần sự quan tâm từ các cơ quan chức năng để đánh giá, khảo sát và đầu tư nạo vét luồng lạch,

đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân bám biển.

---

**Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Bá Hảo**  
**Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch**

**Biên tập: Trần Anh Tuấn**

**Trưởng phòng Thông tin, báo chí, Xuất bản**

**Tổng hợp, biên soạn: Lê Thị Thắm**

**Chuyên viên Phòng Thông tin, Báo chí, Xuất bản**

**Mọi thông tin liên quan tới công tác quản lý nhà nước về báo chí xin liên hệ Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An).**

**Địa chỉ: Số 11 - Đường Nguyễn Sỹ Sách, phường Hà Huy Tập thành phố Vinh, Nghệ An.**

**Điện thoại:(0238)3.844511/fax:038.3834.911.**

**email:vhtt@nghean.gov.vn**

***Nơi nhận:***

- Thường trực Tỉnh ủy;
- HĐND tỉnh; MTTQVN tỉnh Nghệ An;
- Các ban Đảng;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành và đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành, thị;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu VP, TTBCXB.